

แถลงการณ์

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

9 เมษายน 2559

ประเทศไทย: การทวงคืนค้ำประกันการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต่อเวปไซต์ความเสี่ยงท่ามกลางวิถีกระสุน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เกิดเหตุลอบยิงนายสุพจน์ กาฬวงศ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่ดิน โดยคนร้ายไม่ทราบชื่อ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องทางการไทยให้สอบสวนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน รอบด้าน และโปร่งใส โดยเพิ่มมาตรการคุ้มครองนายสุพจน์ รวมทั้งสมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนาคนอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่ายังตกอยู่ในความเสี่ยงและการกระทำที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา

การลอบยิงนายสุพจน์ กาฬวงศ์เป็นการกระทำที่น่าเศร้าสลดใจและส่งผลกระทบต่อชุมชน ที่ผ่านมาทางการไม่สามารถให้การคุ้มครองได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการลอบสังหาร ชูฆ่า ช่มชู้ และคุกคาม ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและงานรณรงค์ของพวกเขา

ตั้งแต่ปี 2551 ชุมชนคลองไทรพัฒนาได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ในอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางภาคใต้ของไทย ในช่วงที่อาศัยอยู่ในที่ดินผืนนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับการสังหาร ชูฆ่า ช่มชู้ คุกคาม และการทำลายทรัพย์สินและพืชผล

ทางชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันการออกโฉนดชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากนักกิจกรรมหลายคนเพื่อให้มีการปฏิรูปที่ดินของชุมชน รวมทั้งสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ที่ผ่านมาทางชุมชนมีข้อพิพาทด้านที่ดินอย่างต่อเนื่องกับบริษัท จีวักจ้อยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน โดยเมื่อปี 2557 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทางบริษัทออกจากที่ดินในอำเภอชัยบุรี แต่ทางบริษัทไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนโดยพลันอย่างรอบด้านและโปร่งใสต่อเหตุการณ์การลอบยิงครั้งนี้ รวมถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ร้ายจากชุมชนนี้ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถสืบหาตัวผู้กระทำผิดได้ การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารทั้งสี่ครั้งล้วนประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่เพียงพอ

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำผิดต้องถูกนำตัวเพื่อเข้ารับการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อยุติวงจรความรุนแรงและการที่ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ

ผู้ลอบทำร้ายไม่ทราบชื่อได้พยายามลอบยิงนายสุพจน์ระหว่างที่เขาขับรถกลับมาที่ชุมชนตอนบ่ายของวันที่ 8 เมษายน 2559 นายสุพจน์ กาฬวงศ์เป็นหลานชายของนายไช้ บุญทองเล็ก นักเคลื่อนไหวอีกคนหนึ่งซึ่งถูกยิงสังหารระหว่างอยู่บนมอเตอร์ไซด์

บริเวณด้านนอกของชุมชนคลองไทรพัฒนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมานายสุพจน์ได้ให้การในศาล แต่ศาลยกฟ้องผู้ต้อง
สงสัยซึ่งมีอยู่เพียงรายเดียวในคดีนี้ไป

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 นักเคลื่อนไหวสองคน ได้แก่ นางมณฑา ชูแก้ว มีอาชีพค้าขายและนางปราณี บุญรักษ์ มีอาชีพ
รับจ้าง ถูกลอบยิงสังหารระหว่างเดินทางกลับจากตลาดสดในพื้นที่

นักเคลื่อนไหวอีกคนหนึ่งที่ถูกลอบสังหารคือ นายสมพร พัฒนภูมิ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ ซึ่งถูกยิงจนมีรอยกระสุนหลายรอย
บริเวณด้านนอกของหมู่บ้านเมื่อเดือนมกราคม 2553